

ข้อสังเกต  
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐  
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
เรื่อง การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ  
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายชิต ภิรมย์

๑. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศควรแยกเรื่องดังกล่าวออกจากเรื่องศาสตร์พระราชา เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นของประชาชน และป้องกันการเข้าใจที่สับสนหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปรัชญาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์ และทำให้ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

๒. หน่วยงานราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น เช่น ภาควิชาชีพต่าง ๆ ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรควรหาแนวทางการทำเกษตรที่ไม่พึ่งพาปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือเคมีภัณฑ์ เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ปัจจัยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

๓. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรผลักดันและเผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ โดยควรประสานความร่วมมือในการนำหลักปรัชญาดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกันอย่างยั่งยืน และสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทางระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

นายสุรินทร์ จิรวินิชย์

คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ควรเพิ่มข้อเสนอให้มีการกำหนดวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และเป็นการรณรงค์ให้มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทำให้ภาษาไทยยังคงมีความมั่งคั่งและสามารถสืบทอดไปยังชนรุ่นหลังต่อไป

### **นายครุจิต นาครทรรพ**

การพัฒนาด้านการพลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งในศาสตร์พระราชา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการพลังงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศควรเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้รายงานของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และสามารถเผยแพร่ไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

### **พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่**

รายงานของคณะกรรมการในข้อ ๕.๒.๓ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ” ควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดหรือขยายความเนื้อหาในแต่ละข้อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนำศาสตร์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### **นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา**

รายงานของคณะกรรมการควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องของ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารประเทศและเศรษฐกิจมหภาค โดยจะต้องมีการตีความ วิเคราะห์หรือขยายความ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ของโลก โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดกลไกการพัฒนาประเทศที่สำคัญไว้ ๒ ประการ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ และ ๒) แผนการปฏิรูป ดังนั้น ภาครัฐจะต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ ๑) หลักความพอประมาณ ๒) หลักความมีเหตุผล และ ๓) หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ว่า ภาครัฐจะต้องดำเนินนโยบายหรือพัฒนาประเทศอย่างไร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักปรัชญาดังกล่าว เช่น นโยบายกระตุ้นการบริโภคของประชาชน ภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะเกิดความเหมาะสม หรือจะอย่างไรให้ประชาชนผู้ประกอบการค้าขายสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างโดยง่าย เป็นต้น

### **พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์**

รายงานของคณะกรรมการควรมีการเพิ่มเติมศาสตร์พระราชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนสามารถทำให้ประชาชนนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตจริง

### **นายอำพล จินดาวัฒนะ**

๑. การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาจะต้องมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในเรื่องของท้องถิ่นหรือชุมชน เนื่องจากท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นฐานรากของประเทศ ดังนั้น กลไกหรือการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาก็จะต้องเริ่มจากท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นหลัก

๒. การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาควรให้ความสำคัญในเรื่องของการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ โดยจะต้องสร้างทัศนคติใหม่ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้วยกัน ตลอดจนนำความรู้เหล่านั้นไปปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อพัฒนาให้เกิดการต่อยอดทางความคิดต่อไป

๓. รายงานของคณะกรรมการในข้อ ๖.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรของชาติเพื่อความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ควรให้ความสำคัญในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้หรือป่าไม้ ซึ่งภาครัฐจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นไม้หรือยุทธศาสตร์ป่าไม้เพื่อแผ่นดินให้เกิดเป็นรูปธรรม

๔. รายงานของคณะกรรมการในข้อ ๖ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ควรมีการเพิ่มเติมข้อเสนอแนะเป็นข้อ ๖.๔ ข้อเสนอแนะต่อประชาชน เพื่อกำหนดให้ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์หรือองค์ความรู้ของคนไทยทั้งแผ่นดิน โดยให้ประชาชนน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสร้างภาคีเครือข่ายประชารัฐขึ้น เพื่อเดินหน้าและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

#### **พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช**

๑. รายงานของคณะกรรมการในข้อ ๕.๒.๔ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “การสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้” ควรมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้ประสบภัยในเหตุการณ์คลื่นสึนามิ เพื่อให้รายงานของคณะกรรมการมีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๒. รายงานของคณะกรรมการควรมีการแก้ไขข้อความจากคำว่า “ประตูละบายน้ำอุทกวิทยาประสิทธิ์” เป็น “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เนื่องจากประตูละบายน้ำอุทกวิทยาประสิทธิ์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จึงควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อให้รายงานของคณะกรรมการมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๓. รายงานของคณะกรรมการในหน้า ๑๑ กาลานุกรมรูปต้นไม้แห่งศาสตร์พระราชา ควรมีการแก้ไขปรับปรุงภาพวาดและตัวอักษร เพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

๔. รายงานของคณะกรรมการควรมีการเพิ่มเติมตรรกะนิคันทาคำ เพื่อให้เกิดสะดวกในการอ่านและการค้นหาคำหรือความหมาย

#### **พลตำรวจโทอำนาจ นิยมะโน**

ควรนำองค์ความรู้ในเรื่องการสืบสานศาสตร์พระราชาไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้น้อมนำไปประพฤติและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ เพื่อสืบสานงานตามพระราชปณิธานของพระองค์ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

## รองศาสตราจารย์พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์

๑. ควรเผยแพร่ศาสตร์พระราชากับประชาชนทุกคนได้รับรู้และรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

๒. กรณีการจัดทำศาสตร์พระราชา ในลักษณะเป็นกาลานุกรมรูปต้นไม้แห่งศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นการแสดงถึงศาสตร์พระราชา โดยมีรายละเอียดเริ่มตั้งแต่การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์ จึงไม่ควรเขียนด้วยตัวอักษรที่เป็นศิลปะมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้อ่านยากหรืออ่านไม่รู้เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาเกี่ยวกับการออกแบบและขยายขนาดตัวอักษรให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

## นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

ควรสนับสนุนและผลักดันให้การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และสามารถปฏิบัติได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะการนำ “หลักการทรงงาน ๒๓” ข้อของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต รวมทั้งการศึกษาข้อมูลในเรื่องศาสตร์พระราชาย่างเป็นระบบ ซึ่งหลักการทรงงานจะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงควรน้อมนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อไป

## ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

๑. ควรน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาต่อยอดความรู้ในหลักสูตรและเนื้อหาของหนังสือให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน หากไม่มีการจัดทำให้เป็นระบบและพัฒนาให้มีความโดดเด่นครอบคลุมทุกด้านแล้ว อาจจะทำให้การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชานี้ไม่ประสบผลสำเร็จ หรือพัฒนาให้เป็นการศึกษาขั้นสูงได้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนสัมผัสได้ว่ายังมีศาสตร์พระราชายู่ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำศาสตร์พระราชามาจัดทำเป็นหลักสูตรให้มีการพัฒนาและการวิจัยให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยให้ฝังลึกในจิตใจและชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน

๒. ควรกำหนดให้ผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องศาสตร์พระราชารวมทั้งการให้ทุนไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถบรรจุให้เข้ารับราชการได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องศาสตร์พระราชากับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยให้ปรัชญาที่เป็นความรู้ยังคงดำรงอยู่ตลอดไป

๓. ควรกำหนดตัวชี้วัดในเรื่องศาสตร์พระราชามาให้ชัดเจน

## นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิท

ศาสตร์พระราชามีคุณประโยชน์มหาศาล จึงต้องมีกลไกที่สร้างความยั่งยืนให้กับศาสตร์พระราชาดำรงอยู่ต่อไปเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาและเรียนรู้ จึงควรบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีศูนย์การเรียนรู้ว่าด้วยศาสตร์พระราชานี้ที่สามารถทำความเข้าใจและตระหนักได้อย่างถ่องแท้ ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชานี้ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

### **พลอากาศตรี เถลิงชัย เครืองาม**

คณะกรรมการวิชาการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ ควรพิจารณาเพิ่มเติม คำว่า “ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ” อาทิ ๑) ทาน ๒) ศีล ๓) บริจาค ๔) อาชวะ ๕) มัทวะ ๖) ตบะ ๗) อโกรธะ ๘) อวิหิงสา ๙) ซันติ ๑๐) อวิโรธนะ ไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้นำมาประพฤติและปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นคำที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นหลักธรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมของผู้ปกครองแผ่นดินที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

### **นายศานิตย์ นาคสุขศรี**

จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี พระองค์ได้ทรงดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี โดยทรงพลิกพื้นดินแดนจากความไม่มั่นคงที่เคยถูกเรียกขานว่าเป็นพื้นที่สีแดงของกลุ่มคอมมิวนิสต์ ชาติความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สู่มั่นคงที่ยั่งยืน ประชาชนอยู่อาศัยด้วยความสามัคคี เข้มแข็ง ไร้ความหวาดกลัว เป็นต้นแบบของการสร้างความสมดุลที่เริ่มต้นจากการปฏิบัติจริง และสามารถขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี

### **นายชูชาติ อินสว่าง**

๑. การเผยแพร่องค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชา พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งหากประชาชนชาวไทยนำไปยึดถือปฏิบัติ

๒. ควรนำแนวทางการดำเนินการตามศาสตร์พระราชาที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินการให้แต่ละจังหวัดนำไปเป็นองค์ความรู้และเป็นต้นแบบ อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

### **นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์**

ศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและยังเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้น้อมนำพระราชดำรัส และพระราชดำริตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ อันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ ๕ สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจเพื่อสังคม และเศรษฐกิจผู้สูงอายุ

### นายกิตติ กิตติโชควัฒนา

คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาศรดำเนินการแปลและจัดทำหนังสือศาสตร์พระราชาศรเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ให้แก่บุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทั้งในทางประวัติศาสตร์ และในแง่ของทฤษฎีหรือปรัชญา โดยสามารถนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศของตนเองได้อย่างยั่งยืน

### พลตำรวจเอก สุวิระ ทรงเมตตา

คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาศรเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานเรื่อง “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาศรเพื่อการปฏิรูปประเทศ” เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางด้านวิศวกรรมจราจรและการบริหารจัดการจราจร ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใน ๙ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี
  ๒. โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก และทางยกระดับถนนพหลโยธิน ช่วงดินแดง – ดอนเมือง
- หลักสี่ – อนุสรณ์สถานรังสิต
๓. โครงการถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้) จังหวัดสมุทรปราการ
  ๔. โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
  ๕. โครงการก่อสร้างถนนชุมชนบึงพระราม ๙ เชื่อมระหว่างถนนพระราม ๙ ถนนประชาอุทิศ
  ๖. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม ๙ กับถนนเทียมร่วมมิตร
  ๗. โครงการก่อสร้างสะพานจตุรทิศตะวันออก
  ๘. โครงการก่อสร้างถนนคู่ขนานถนนพระราม ๙ จากแยกเข้าวัดอุทัยธารามถึงก่อนขึ้นทางด่วน
- ชั้นที่ ๒
๙. โครงการจราจรตามพระราชดำริ

---

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา  
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  
สำนักกรรมการ ๓